



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
4 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โพลล์ความนิยมรัฐมนตรี

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน, แนวหน้า, Workpointnews, newtv., กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, nationtv

-เสนอข่าว สำนักวิจัยซูเปอร์โพลนำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "รัฐมนตรีคนใดขวัญใจประชาชน" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,143 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.-2 พ.ย. 2562 โดยรัฐมนตรีขวัญใจประชาชน 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ร้อยละ 42.9 อันดับ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ร้อยละ 41.7 เพราะกล้าคิด กล้าทำ ยึดความถูกต้อง ปกป้องผลประโยชน์ชาติ และดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน กล้าชนกลุ่มนายทุน ผลงานคือ แบนสารพิษ ทำตามสัญญากฎหมายกัญชาเพื่อการแพทย์ และยกระดับ อสม. อันดับ 3 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 35.6 อันดับ 4 นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ร้อยละ 32.4 อันดับ 5 นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ร้อยละ 31.7 โดยรัฐมนตรีขวัญใจประชาชนด้านสังคม อันดับ 1 คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สร. ร้อยละ 40.3 ส่วนรัฐมนตรีขวัญใจประชาชนด้านภาพลักษณ์ อันดับ 1 ได้แก่ นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ อันดับ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สร. ร้อยละ 39.3 อันดับ 3 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ร้อยละ 32.1 อันดับ 4 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ร้อยละ 27.4 อันดับ 5 นายดอน ปรมดี อดีตนายกฯ ร้อยละ 18.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา

-เสนอข่าว ผศ.วันวิชาติ บุญโปร่ง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า สังคมไทยแบ่งเป็น 2 ชั่ว แต่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ที่วางตัวเป็นกลางและเป็นคนทำงานจริงได้รับความนิยมนมาก ทำให้เดาได้ว่าสังคมไทยต้องการคนทำงานมาบริหารประเทศมากกว่าการสาดโคลนใส่กัน ฝ่ายค้านต้องทำงานด้วยการตรวจสอบเชิงคุณภาพ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์บันทึกหน้า 4

-กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของศูนย์วิจัย ม.กรุงเทพ เรื่อง "รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน" โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ร้อยละ 43.6 สูงกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ร้อยละ 25.4 ซึ่งน่าจะมาจากผลงานของพรรคภูมิใจไทย เช่น กัญชาเสรี โดยเฉพาะการแบนสารพิษทางการเกษตร 3 ชนิด ที่ได้ใจประชาชนทั้งประเทศ และโพลของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เรื่อง รัฐมนตรีคนใดขวัญใจประชาชน ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้ร้อยละ 42.9 นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ร้อยละ 41.7 ซึ่งผลสำรวจทั้ง 2 โพล ควรมองในแง่การทำงานของนักการเมือง หากทำงานจริงจัง มีผลงานออกมาเป็นรูปธรรม ย่อมมีผลตอบรับที่ดี

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-กล่าวว่า รมว.สร. มีคะแนนนำ สร.1 และผลงานของแต่ละกระทรวงนั้น เฉลี่ยแล้วงานของพรรคภูมิใจไทยชาวบ้านรู้จักมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การโหมงานและปรากฏเป็นข่าวเสมอๆ ได้ผล ซึ่งในทางการเมือง น้อยครั้งที่พรรคร่วมรัฐบาลจะมีผลงานและสังคมรู้จักมากกว่าพรรคแกนนำรัฐบาล

รมว.สร. ชื่นชม รมช.สร.

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. โพสต์ภาพพร้อมข้อความแสดงความชื่นชม นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ว่าเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรร่วมทำงาน ผลงานกระทรวงที่ผ่านมาเกิดจากการฉีกก้ำกั๊งของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่กระทรวง ที่สนับสนุนเป็นอย่างดี

กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ... ยังเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ออย. www.fda.moph.go.th และ www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.-5 พ.ย. นี้ และจะรวบรวมความเห็นทั้งหมดมาปรับแก้ร่างกฎกระทรวง และเสนอต่อรมว.สร. ต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จและเสนอรมว.สร. ลงนามได้ภายในพ.ย. นี้ และจะเสนอเข้าครม.เห็นชอบ คาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะแล้วเสร็จในมี.ค. 2563

ศูนย์อาเขียนเพื่อผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, สำนักข่าว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไทย, workpointnews, thebangkokinsight, thaiquote, newtv., ThaiGov, ศูนย์ข่าวแอสซีฟิก</p> <p>-เสนอข่าว ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 มีการเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Aging and Innovation: ACAI) ซึ่งประเทศไทยได้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในภูมิภาค พร้อมให้ทุกประเทศสมาชิกก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพ</p> <p>นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลไทยได้มอบให้ สธ.เตรียมพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ โดยไทยเป็นผู้ริเริ่มชักชวนกลุ่มประเทศอาเซียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย นำมาสู่ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ ACAI โดยได้รวบรวมความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั่วอาเซียน ร่วมมือกันทำโครงการวิจัย พัฒนา ออกแบบกลยุทธ์และแนวทางสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์ความรู้ของอาเซียน ให้บริการความรู้ด้านวิชาการ นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และแนวทางด้านผู้สูงอายุที่มีศักยภาพส่งเสริมให้เกิดสังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี สามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้น โดยศูนย์ฯ ตั้งอยู่ในก.สาธารณสุข จ.นนทบุรี เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่สนับสนุนแนวคิดหลัก "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 และเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่ศูนย์ที่มุ่งให้มีสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศ</p>	
<p>สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ</p> <p>สื่อนำเสนอ: มติชน, INN, มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดกิจกรรมพร้อมแถลงข่าวเนื่องในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2562 ที่ลานไนน์สแควร์ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระรามเก้า กทม. โดยชูแนวคิด "ฟังกัน...วันละสิบ" เพื่อให้เกิดการรับฟังกันมากขึ้นในสังคม และลดการสูญเสียจากปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยคนที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตควรได้รับความช่วยเหลือให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ขณะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีความเปราะบาง ควรได้รับการสอดส่องดูแลและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต ส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มทั่วไปและมีสุขภาพจิตดีอยู่แล้ว มีความรู้และทักษะด้านสุขภาพจิตเพียงพอที่จะนำไปช่วยเหลือคนในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติจัดขึ้นตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศมากกว่า 20 แห่ง ตลอดเดือนพ.ย. สำหรับการรณรงค์ในปีนีใช้ข้อความว่า "ฟังกันวันละสิบ" เพื่อสื่อถึงการให้คนไทยใช้เวลารับฟังกันเพิ่มขึ้นวันละ 10 นาที หรือรับฟังคนรอบตัวให้ได้ครบ 10 คนใน 1 วัน ซึ่งทุกคนสามารถทำได้และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น ห่วงใยกันมากขึ้น ได้รับความทุกข์ใจก่อนที่จะสะสมจนกลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา คาดหวังว่าการรับฟังกันเพิ่มขึ้นวันละ 10 นาที จะช่วยให้ครอบครัวสร้างเวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน ลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมสถาบันครอบครัวของไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น</p>	
<p>สิทธิวัยรณรงค์รักษาจิตเวช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีเครือข่ายเด็กเรียกร้องให้กรมฯ พิจารณาให้เด็กอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิตัดสินใจเข้ารับการรักษาจิตเวชได้ด้วยตนเอง ว่า เป็นไปตามข้อกำหนดของแพทยสภาว่าคนที่มียาอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองยินยอม อย่างไรก็ตาม เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าถึงสิทธิในการรับคำปรึกษา การให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้ แต่กรณีที่ต้องรับตัวไว้รักษาในรพ.หรือให้ยารักษาโรคทางจิตเวช มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยากให้ผู้ปกครองรับทราบและให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาเด็กร่วมกัน อย่างไรก็ตาม จะดูความเหมาะสมและปรึกษา คกก.สุขภาพจิตแห่งชาติต่อไป</p>	
<p>ไข้เลือดออก</p> <p>สื่อนำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายชุมพล ชันทอง อายุ 34 ปี สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ว่าการ อ.ปราณบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ด.ญ.ภาริตา ชันทอง บุตรอายุ 11 ขวบ ได้เสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาในห้องไอซียูที่ รพ.หัวหิน แพทย์แจ้งว่าติดเชื้อแบคทีเรียในเลือด เลือดมีภาวะเป็นกรด แพทย์เตรียมนำเลือดไปตรวจว่าติดเชื้อคิคุนงูยาหรือไข้เลือดออกหรือไม่ โดยล่าสุด ด.ญ.รินรดา ชันทอง อายุ 14 ปี และ ด.ช.ธนโชติ ชันทอง อายุ 12 ปี ยังรักษาตัวอยู่ที่รพ.หัวหิน เนื่องจากมีอาการไข้ มีผื่นขึ้นตามตัว แพทย์อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเลือดว่าติดเชื้อไข้เลือดออกหรือเชื้อคิคุนงูยา</p>	
<p>ปัญหายาเสพติด</p> <p>สื่อนำเสนอ : 77 kaoded</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. ตรวจสอบผลการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้เข้ายาเสพติดโดยชุมชน (CBTx) ในพื้นที่ อ.เมืองน่าน ซึ่งเป็นการดูแลผู้เข้ายาเสพติดให้มีการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการ "เข้าใจ เข้าถึง ฟังได้" ณ ห้องประชุม 2 สสจ.น่าน</p>	
<p>สมุนไพรรักษาหลายโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำประชาชนเตรียมรับมือโรคที่มากับอากาศหนาว ด้วยยาฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูล ซึ่งเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้ใช้ทันทีเมื่อมีอาการแสบคอ เจ็บคอ โดยต้องได้รับยาครั้งละ 1,500 มก. วันละ 4 ครั้ง หรือสารสกัดจากฟ้าทลายโจรครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และหากมีอาการแพ้ฟ้าทลายโจร เช่น เกิดผื่น ลมพิษ หน้าบวม ริมฝีปากบวม ให้หยุดใช้ยาทันที นอกจากนี้ ควรสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย ด้วยการรับประทานอาหารเช้าครบ 5 หมู่ทุกมื้อ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง</p>	
<p>แบคทีเรียกินเนื้อคน สื่อที่นำเสนอ : Mthai, sanook, kapok, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว โพสต์วิธีการป้องกันแบคทีเรียกินเนื้อคน ว่า แบคทีเรียกินเนื้อคนไม่ใช่เชื้อใหม่ เชื้ออยู่ตามสิ่งแวดล้อม คนติดเชื้อได้จากมีบาดแผล หรือแมลง ยุง กัด แล้วอาจดูแลแผลไม่ดี ทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียเข้าซoon แบคทีเรียที่พบบ่อยคือ Streptococcus pyogenes และ Staphylococcus aureus พบในกรณีคนไข้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ผู้สูงอายุ หรือคนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวแต่มาพบแพทย์ช้า หรือดูแลแผลไม่สะอาด การรักษาคือ ใหยาปฏิชีวนะชนิดฉีดเข้าเส้น ตัดเนื้อตายเพื่อไม่ให้ลุกลาม และทำแผล การป้องกัน เมื่อมีบาดแผล ควรรักษาความสะอาด ถ้าบวมแดง อักเสบมาก ต้องรีบมาพบแพทย์</p>	
<p>โรคหายาก สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวถึงโรคหายาก ว่า หลังจากทดสอบผลคัดกรองโรคหายาก 24 โรคเข้าสู่สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เบื้องต้นผู้ป่วยทั้ง 24 โรคจะมีรพ.ที่เป็นศูนย์โรคหายาก 7 แห่งเป็นแม่ข่ายให้คำแนะนำรพ.ต่างๆ ขณะนี้กำลังเตรียมการให้รพ.7 แห่งทำงานร่วมกับเครือข่ายรพ.สังกัดโรงเรียนแพทย์ และเครือข่ายรพศ.ของสธ. จะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียม</p>	

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

